

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: /SNNPTNT-KL
V/v ý kiến đối với hồ sơ
đề nghị điều chỉnh dự án Nhà máy
Nguyên liệu Giấy Dung Quất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các
KCN Quảng Ngãi.

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tại Công văn số 294/BQL-QLĐT ngày 31/01/2024 về việc lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Nhà máy Nguyên liệu Giấy Dung Quất của Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Dung Quất, kèm theo hồ sơ dự án.

Sau khi xem xét và đối chiếu các quy định hiện hành, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Dự án Nhà máy Nguyên liệu Giấy Dung Quất của Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Dung Quất hiện có một hợp phần sản xuất, chế biến dăm gỗ với tổng công suất được cấp phép là 50.000 tấn/năm đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi) cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 0018/GP-KCNDQ ngày 28/6/2002. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư đã triển khai xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất, chế biến dăm gỗ với tổng công suất được cấp phép là 50.000 tấn/năm.

Nay, Nhà đầu tư tận dụng bãi chứa nguyên liệu xin điều chỉnh bổ sung hợp phần sản xuất ván ép với tổng công suất 20.000 m³/năm. Đây là hợp phần chế biến sâu sản xuất ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao phù hợp với Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và Phát triển công nghiệp chế lâm sản theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và phù hợp với ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về định hướng sản phẩm giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, hạn chế dần sản xuất dăm thô xuất khẩu. Đối với các nhà máy đã cấp phép cần giảm dần tỉ lệ dăm gỗ, tăng tỉ lệ sản xuất gỗ qua chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, đồng thời khuyến khích đầu tư trồng rừng gỗ lớn.

Tuy nhiên, để chủ động nguồn nguyên liệu đưa vào sản xuất ổn định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Nhà đầu tư:

- Cần có giải pháp về nguồn nguyên liệu để cung cấp cho Nhà máy sản xuất, đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu ổn định hoặc thực hiện liên kết với các chủ rừng.

- Cam kết, ràng buộc các điều kiện cần thiết giữa doanh nghiệp với người đầu tư trồng rừng có sự tham gia, giám sát của chính quyền địa phương.

Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổng hợp./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu: VT, VP Sở.

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương